

เรื่อง โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 3

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. [แผนงานโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 3](#)
2. [แบบฟอร์มการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEX \(Template for Self-assessment Report\)](#)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษานำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนาให้สามารถประเมินองค์การด้วยตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEX ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษา และพัฒนาคู่มือการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด ประกอบกับธนาคารโลกได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2554–2557 นั้น

ตามแผนการดำเนินการโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะขยายผลการดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยจะจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินองค์การ” รุ่นที่ 3 ให้กับคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 8 แห่ง รายละเอียดดังแผนงานของโครงการฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และคาดหวังว่าสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะเป็นตัวอย่างในการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด และสามารถพัฒนาองค์การให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศได้ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ตลอดจนจนถึงระดับโลกได้ตามความเชี่ยวชาญหรือประเภทของสถาบันทั้งนี้ คณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญเกณฑ์บัลด์ริจของสหรัฐอเมริกา และผู้ที่ฝึกอบรมผู้ตรวจรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Awards

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใคร่ขอเชิญชวนให้ [คณะวิชา/สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว](#) จัดทำโครงร่างองค์การ (Organization Profile) จำนวน 5 หน้า และรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEX จำนวน 10 หน้า รวมจำนวน 15 หน้า เป็นภาษาไทย โดยจัดพิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 ทั้งนี้ หากมีการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิภาพหรือตาราง ต้องไม่เกิน 3 ภาพหรือตาราง ต่อหน้ากระดาษ รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ Template ที่กำหนด ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)) และส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในรูปแบบของเอกสาร พร้อมกับส่งไฟล์ดังกล่าวทางอีเมลล์ edpexproject@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 เพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 3 ต่อไป